



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานการเผยแพร่วิธีการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในกิจกรรมค่าย ?เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีโครงการ จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานการเผยแพร่วิธีการสหกรณ์ให้แก่ นักเรียนในกิจกรรมค่าย ?เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดนิทรรศการแสดงผลงานการเผยแพร่วิธีการสหกรณ์ให้แก่ นักเรียนในกิจกรรมค่าย ?เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี?(๘๐.๑๔.๑๙.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว ศิริพร เศวตันทิกุล (ชายส่ง,ชายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปรานอม จันทร์ใหม่

(นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สัญญาฉบับนี้



ใบสั่งจ้าง

เลขที่ ๓๗/๒๕๖๖

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย

ตามที่ท่านได้เสนอราคาจ้างต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามใบเสนอราคาเลขที่ Q๐๐๐๒๐๗๖/๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	<p>จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานการเผยแพร่วิธีการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในกิจกรรมค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”</p> <p>วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ณ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินงาน</u></p> <p>ตามขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดจ้างนิทรรศการแสดงผลงานการเผยแพร่วิธีการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในกิจกรรมค่ายฯ ที่แนบท้ายนี้</p> <p>***หมายเหตุ***</p> <p>ดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้พร้อมใช้งานในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรื้อถอนให้แล้วเสร็จ</p> <p>.....ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง</p>	๑	๑๔,๘๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐
(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)		รวม		๑๔,๘๐๐.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		-
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๔,๘๐๐.๐๐



รวมงานที่ตกลงจ้าง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. สถานที่ส่งมอบ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
๔. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายของงานจ้างนี้เป็นเวลา - ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน และภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ เกิดชำรุดบกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน - วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
๕. ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานจ้าง หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้อง หรือส่งมอบงานไม่ครบจำนวน ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ คือ
 - ๕.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจ้างทั้งหมด ตามใบสั่งจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ให้แก่ผู้ว่าจ้างจนถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 - ๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง ใช้สิทธิ์บอกเลิกใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามข้อ ๕.๑ จนถึงวันที่บอกเลิกใบสั่งจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง
 - ๕.๓ เรียกองค์ราคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องจากการที่ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบสั่งจ้างนี้
 - ๕.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานจ้าง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้เป็นผู้ทำงานของทางราชการ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน หากปรากฏว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ผู้รับจ้างได้ทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และได้รับใบสั่งจ้างไปในวันที่ออกใบสั่งจ้างนี้
เรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อพร้อมประทับตรากิจการ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเกษมสันต์ จันทร์ทนต์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้าง
(ธีรุต ๒๗๑๖๖๖๖)